

5ชื่อ-สภาคณาจารย์เชิดชูเกียรติ รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างแห่งปีมหิดลปี61

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิรุณ บุญบุษ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศเชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้มีความสามารถในเชิงวิชาการ มีจริยธรรม และอุทิศตนในด้านต่างๆ เพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 จำนวน 5 ท่าน โดยเข้ารับรางวัลจาก ส.นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน “๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” วันที่ 1 มี.ค.นี้ ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประกอบด้วย 1.รศ.ดร.นายแพทย์ ดร. วัฒนกุลพานิชย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นแพทย์ให้การรักษาย่างมีจริยธรรม และให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย โดยเป็นวิธีการตกลงแบบพบกันครึ่งทางระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย ด้วยความเข้าใจในตัวผู้ป่วย

2.รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้มีผลงานวิจัยการพัฒนาเสื่อกระดาษกันกระสุนที่มีผ่านการทดสอบตามมาตรฐานร่วมงานกันหลายหน่วยงาน เพื่อให้มีการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในบริเวณที่มีภัยคุกคาม นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเส้นด้ายหญ้าเทียม” ด้วยเทคโนโลยีภายในประเทศ เพื่อลดต้นทุน และลดการนำเข้าจากต่างประเทศอีกด้วย

3.รศ.ดร.นายแพทย์ยงยุทธ ศิริวัฒน์อักษร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าทีมการผ่าตัดปลูกถ่าย 3 อวัยวะ หัวใจ-ตับ-ไต ได้ประสบความสำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย และทวีปเอเชีย ผ่าตัดปลูกถ่ายตับได้ประสบความสำเร็จเทียบเคียง

นานาชาติ ดำเนินงานการปลูกถ่ายอวัยวะระดับจนทำให้โรงพยาบาลศิริราชเป็นสถาบันที่มีการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้เป็นผู้สามารถผ่าตัดปลูกถ่ายตับอ่อนประสบความสำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย

4.รศ.ดร.ทันตแพทย์หญิงสุชญา คำรงค์ศรี คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวินิจฉัยวางแผนการรักษา รวมทั้งติดตามผลการรักษา อีกทั้งมีความมุ่งมั่นในการสอน และพัฒนาความรู้ในสาขาวิชา ทั้งการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับหลังปริญญา มีความคิดริเริ่มออกแบบแผนผังตำแหน่งห้องเอกซเรย์ต่างๆ ของคลินิกรังสีวิทยาช่องปาก และไบรอน้ำชากรรไกร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนสร้างหุ่นจำลองฝึกถ่ายภาพรังสีนอกปากจากกะโหลกศีรษะจริงในราคาประหยัด และ 5.รศ.ดร.อมพร รตินทร คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้พัฒนาและนำแนวคิดใหม่ๆ เช่น ระบบการดูแลต่อเนื่องโดยผดุงครรภ์ เข้ามาพัฒนาความเข้มแข็งด้านการผดุงครรภ์ และเขียนหนังสือเกี่ยวกับการดูแลต่อเนื่องโดยผดุงครรภ์ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกที่มีการนำเสนอแนวคิดนี้ นอกจากนี้ยังพัฒนาโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาระบบการดูแลสตรีตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่อง